



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี (โทร ๐๗๓-๔๔๔-๐๖๔)

ที่ ปน ๑๑๓๒/๘๘

วันที่ ๑๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

เรียน สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ

ด้วย คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ(คปสอ.) จังหวัดปัตตานี ได้เห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ ๕ ปี (๒๕๖๐-๒๕๖๔) และภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) แผนงานที่ ๑๑ การพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและองค์กรคุณภาพ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข ในการพัฒนาระบบสุขภาพเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับชาติ รวมไปถึงการปฏิรูปประเทศและปฏิรูป ระบบสุขภาพ ไปสู่ความเป็นประเทศไทย ๔.๐ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ จึงขอรายงานผลการจัดโครงการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุมัติให้นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกะพ้อ

๒๖/๒

(นางสาวชอร์รี่ ดามิ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

อนุมัติ

(นายอะหลี ฆมานมานะ)

สาธารณสุขอำเภอกะพ้อ

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ จังหวัดปัตตานี วัน/เดือน/ปี : ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่อง : หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) ๑. หลักฐานการจัดโครงการ / กิจกรรม อบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด ปรากฏการขออนุญาตนำ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน ๒. รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม อบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด ๓. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลการจัดโครงการ / อบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด ๔. รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม อบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงานและหน่วยงานในสังกัด ๕. ภาพกิจกรรม ที่มีการระบุวัน เวลา สถานที่จัดโครงการ / กิจกรรม Link ภายนอก : ไม่มี หมายเหตุ	
ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล อับดุลฮาเล็ม ฮาแว (นายอับดุลฮาเล็ม ฮาแว) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	ผู้อนุมัติรับรอง อะห์ลี หมานมานะ (นายอะห์ลี หมานมานะ) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอเกาะพ้อ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ ซอรีฮะ ดามิ (นางสาวซอรีฮะ ดามิ) เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔	